

กลสิกรไทยเปิดบริการจัดการแอล/ซีในประเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งแรกในไทย



ธนาคารกลสิกรไทยเจ้านวัตกรรม เปิด บริการจัดการแอล/ซีในประเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Domestic Letter of Credit) หรือ E-DL/C เป็นธนาคารแรกในไทย หนุนประสิทธิภาพบริษัทไทยแข่งขันในเออีซี นำร่องให้บริการเหล็กสยามยามาโตะ ผู้ผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนชั้นนำ มั่นใจช่วยธุรกิจลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเตรียมและรับส่งเอกสาร ติดตามสถานะเอกสารใน E-DL/C ได้ทุกที่ทุกเวลา ตั้งเป้าเตรียมขยายบริการสู่ซัพพลายเชนอื่นต่อไป



นายวศิน วณิชยวรนันต์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกลสิกรไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันภาคธุรกิจมีภาระในการจัดการด้านเอกสาร ซึ่งเป็นต้นทุนทั้งในแง่ค่าใช้จ่ายและเวลา นับตั้งแต่กระบวนการจัดทำเอกสาร การเดินทางรับ-ส่ง รวมทั้งความยุ่งยากในการติดตามเอกสารด้วย ธนาคารกลสิกรไทยจึงพัฒนานวัตกรรมบริการล่าสุดเพื่อช่วยลดปัญหาดังกล่าว โดยการเปิดให้บริการจัดการเอกสารแอล/ซีในประเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Domestic Letter of Credit) หรือ E-DL/C บนระบบ K-Trade Connect เป็นธนาคารแรกในไทย เพื่อให้ธุรกิจและคู่ค้าสามารถดำเนินการด้านเอกสารแอล/ซีในประเทศ (DL/C) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ทั้งกระบวนการ โดยนำร่องเปิดให้บริการแก่บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด ผู้ผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนชั้นนำของไทย และบริษัท ยงเจริญชัย (2007) จำกัด ซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ของบริษัทฯ

บริการจัดการเอกสารแอล/ซีในประเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะอำนวยความสะดวกให้แก่บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด ในฐานะผู้ขาย และบริษัท ยงเจริญชัย (2007) จำกัด ในฐานะผู้ซื้อ ในการดำเนินการด้านเอกสาร DL/C ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งกระบวนการ เริ่มจากขั้นตอนที่ผู้ซื้อเปิด DL/C ไปยังผู้ขายผ่านระบบ และจากนั้นเมื่อผู้ขายดำเนินการส่งสินค้าตามสัญญาซื้อขายภายใต้ DL/C แล้ว จะส่งใบเรียกเก็บเงิน (Invoice) ไปให้ผู้ซื้อผ่านระบบด้วย เพื่อผู้ซื้อจะดำเนินการชำระเงินต่อไป

ดังนั้นโดยภาพรวมแล้วบริการจัดการเอกสารแอล/ซีในประเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Domestic Letter of Credit) หรือ E-DL/C นี้จะช่วยคู่ค้าทั้งในเรื่องความสะดวกในการทำเอกสาร ช่วยลดต้นทุนทั้งในแง่ค่าใช้จ่ายและเวลา และช่วยให้ทั้งสองฝ่ายสามารถทำธุรกรรมและติดตามสถานะเอกสารในระบบได้ ทุกที่ทุกเวลาอีกด้วย ทั้งนี้ธนาคารกลสิกรไทย เตรียมขยายบริการแก่กลุ่มธุรกิจที่มีเครือข่ายธุรกิจ (Supply Chain) ขนาดใหญ่ เพื่อให้บริการดังกล่าวเป็นหนึ่งในมาตรฐานการดำเนินธุรกิจของบริษัทไทยในการเพิ่มประสิทธิภาพดำเนินธุรกิจในยุคเออีซี

ปัจจุบันบริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด มีคู่ค้าหลัก (Dealer) จำนวนกว่า 20 ราย และมีการขายสินค้าด้วยแอล/ซีในประเทศเป็นสัดส่วนถึง 40% ของมูลค่าขายในประเทศ โดยบริษัทฯ ต้องเปิด DL/C ปีละมากกว่า 400 ฉบับ และเตรียมเอกสารใบเรียกเก็บเงิน ปีละมากกว่า 4,000 ฉบับ จึงเชื่อว่า**บริการจัดการเอกสารแอล/ซีในประเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Domestic Letter of Credit) หรือ E-DL/C** จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยเบื้องต้นคาดว่าจะช่วยลดระยะเวลาในการเตรียมและยื่นเอกสารเพื่อขอเรียกเก็บเงินได้ไม่ต่ำกว่า 30% ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางรับ-ส่งเอกสารไม่ต่ำกว่า 600,000 บาทต่อปี รวมถึงเพิ่มความสะดวกให้กับบริษัทฯ สามารถทำธุรกรรมและตรวจสอบสถานะได้ทุกที่ทุกเวลา

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด เป็นผู้ผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน ซึ่งมีส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย และบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะก้าวเป็นผู้นำธุรกิจนี้ในภูมิภาคอาเซียนในอนาคต ซึ่งการบริหารจัดการด้านเอกสารบนระบบอิเล็กทรอนิกส์นับเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้แก่ธุรกิจของบริษัทฯ และเชื่อว่าจะมีส่วนช่วยต่อยอดธุรกิจในระดับภูมิภาคต่อไป